
BORGARRÁÐ 16. maí 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
starfsánægjukannanir B-hluta fyrirtækja - R18070145

Óskað var eftir því í borgarráði 23. ágúst í fyrra að farið yrði þess á leit við 
stjórnir B- hluta fyrirtækjanna að fram fari kynning í borgarráði á 
viðhorfskönnunum fyrirtækjanna. Tillögunni var frestað og enn hefur borgarráð 
ekki fengið kynningu á viðhorfs- og starfsánægjukönnun Félagsbústaða og því er 
óskað eftir að þessi kynning fari fram á næsta fundi borgarráðs eða tæpu ári frá 
því að ósk um slíkt kom fram


